



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

e
28 ก.พ.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
677 / 1110

25 ก.พ. 2565
13:63

3/1

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔
ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๓๒๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กรมปศุสัตว์ (15.304)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ที่รับฟังการถ่ายทอดการอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ นั้น กองแผนงาน ได้ประมวลนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ จะได้แจ้งเวียนหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔


อธิบดี
๒๕ ก.พ. ๖๕



(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

= เห็นชอบ



(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑ มี.ค. ๒๕๖๕


(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์



นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารทุกท่าน วันนี้กรมปศุสัตว์รู้สึกยินดี ตื่นเต้น ดีใจมาก ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมพวกเราทุกคน ทั้งผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุมและท่านปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ที่อยู่ในระบบการประชุมทางไกล ในนามของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ท่าน ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นคำพูดที่ข้าราชการทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนกลางและต่างจังหวัด มีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ที่มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการทำงานแต่ละเรื่อง แต่ละภารกิจ แต่ละกรม จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเท่าที่ได้ทำงานเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะครบ ๓ ปี ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยส่วนตัวมีความรู้สึกทั้งรักและศรัทธาในตัวผู้บริหารเบอร์ ๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตลอด ซึ่งท่านก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง ๆ คือ การปกป้องข้าราชการที่ทำงานในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นกรมขนาดกลาง ที่มีจำนวนข้าราชการ ตอนบรรจुरับราชการใหม่ ๆ เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมา ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน ปัจจุบันไม่มีข้าราชการอยู่ประมาณ ๔,๕๐๐ คน ซึ่งต้องดูแลงานด้านปศุสัตว์ทั่วประเทศ กรมเรามีหน่วยงานถึงระดับอำเภอ จำนวน ๘๘๗ อำเภอ จากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำงานคลุกคลีในพื้นที่ ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คงเห็นการทำงานของปศุสัตว์อำเภอ เพราะว่าท่านเคยกล่าวว่า ปศุสัตว์อำเภอเป็นหน่วยงานด่านแรกที่สุดที่ทำงานให้กับประชาชน ผมในนามของทุกคนในกรมปศุสัตว์ รู้สึกดีใจมากและรู้สึกถึงความกรุณาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน ดังนั้น ความตั้งใจอีก ๗ เดือนที่เหลือในชีวิตราชการ จะขอตั้งใจทำงานเพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากท่านมีสิ่งใดที่จะแนะนำ ก็ให้ถือว่าพวกเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ผมขอพูดจากใจว่าตั้งแต่รับราชการมา ๓๔ ปี ผมยังไม่เจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านไหนเหมือนท่านเลย ตั้งแต่การทำงาน การให้เกียรติ และการรับฟัง รวมทั้งการปกป้อง ซึ่งสิ่งนี้ไม่เคยเจอมาเลย ขออนุญาตให้ทุกคนปรบมือให้ท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) : สวัสดีพี่น้อง เพื่อนข้าราชการกรมปศุสัตว์ ที่รักทุกท่าน ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ เป็นในระดับอำเภอ จังหวัด เขต หรือผู้บริหารของกรม ผมยังเรียนยืนยันว่า ถ้าเรายึดความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอะไรที่จะมาทำอันตรายเราได้ ผมพร้อมที่จะทำงาน พร้อมที่จะเดินไปกับท่านทุกคน ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง หรือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ผมมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องท่าน นี่คือหลักแนวทางในการทำงานของผม เป็นหลักที่ผมยึดมาตลอด บางครั้งในการทำงานมันมีปัญหาและอุปสรรค คนไม่ทำงานก็จะไม่ทราบ แต่ว่าพวกเราต้องเข้าใจกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา เป็นกำลังใจให้กันและกัน งานหรือปัญหาต่าง ๆ จึงจะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ผมมากำหนดนโยบาย ก็คงไม่มีโอกาสได้ดูในส่วนของการละเอียดมากนัก เพียงแต่ว่าในกรอบของนโยบายได้มอบให้ท่านอธิบดี หรือรองอธิบดี และผู้บริหารของกรม นำไปดำเนินการ เป็นกำลังใจให้ นะครับ ระหว่างนี้อาจจะมีอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่จะเข้ามา เหมือนที่ท่านฟังอภิปราย เช่น ใช้หัวหน้า ที่พวกเราต้องทำงานหนักกันอีก หรืออาจจะจะมีโรคอุบัติใหม่ ที่เราไม่สามารถตอบหรือบอกล่วงหน้าได้ แต่การเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดของพื้นที่ ในขณะนี้ คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด พร้อมเผชิญเหตุ พร้อมรับเหตุ พร้อมแก้ปัญหา เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ ขออนุญาตคุยกันคร่าว ๆ อย่างนี้นะครับ หากท่านทำงานติดขัดอะไรก็ให้รายงานหรือแจ้งขึ้นมา เราจะพยายามทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นให้ดีที่สุด ทั้งนี้ ผมยึดหลักว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชน ดูแลเกษตรกร และความถูกต้องเป็นหลัก ขอขอบคุณมากนะครับ

นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่ ในวันนี้ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้เดินทางมาเยี่ยมกรมปศุสัตว์ นับเป็นครั้งแรก ที่เราจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ผมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานทั้งหมดภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านยังไม่สามารถไปเยี่ยมได้ทั้งหมด โดยเฉพาะกรมที่ท่านไม่ได้กำกับดูแลโดยตรง วันนี้ทุกคนคงได้รับฟังการชี้แจงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะเรื่องของโรค African Swine Fever (ASF) ซึ่งหากมีท่านใดที่ไม่ได้รับฟัง สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Application YouTube โดยใจความหลักใหญ่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวออกมาจากใจเพื่อช่วยปกป้องคนทำงาน โดยเรื่องนี้ผมขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ที่ผมได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ท่านได้ทำสิ่งเหล่านั้นจริง ๆ ดังนั้นทุกเรื่องที่เราได้กระทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างน้อย ๆ คือตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ เกือบ ๔ ปี ล้วนทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวม ทุกท่านคงจะทราบ โดยผมและท่านรองอธิบดี ทั้ง ๔ ท่าน ซึ่งวันนี้อีก ๒ ท่าน ไป Standby ที่รัฐสภาและกรมชลประทาน ขอยืนยันว่า เราทั้ง ๕ คน จะคอยปกป้องท่านเช่นกัน ทุกเรื่องที่เราเร่งรัดให้ดำเนินการไม่ใช่เพื่อตัวผมเองคนเดียว แต่ทำเพื่อทุกคน เพราะเราทำงานในภาพรวมเพื่อกรมปศุสัตว์ หากมีหน่วยงานใดทำงานไม่เรียบร้อยจะทำให้ภาพรวมของกรมปศุสัตว์ไม่เรียบร้อย ดังนั้นเรื่องนี้ผมจึงพูดถึงอยู่เสมอ ทุกท่านจะเห็นได้จากข้อความใน Line หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่ผมตั้งใจจะสื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบ จนบางครั้งอาจทำให้หลาย ๆ ท่าน รู้สึกหงุดหงิดไปบ้างก็ขออภัย เพราะหากผมไม่ทำเช่นนั้น เราคงไม่สามารถมาจนถึงวันนี้ได้ เพราะว่ในการอภิปรายไม่ว่างใจ ไม่วามাত্রา ๑๕๑ หรือ ๑๕๒ ก็มีความหมายเหมือนกัน ไม่ว่าจะเรื่องจริง เรื่องไม่จริง หรือเรื่องบิดเบือน พวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราทำงานกันอย่างไร โดยเรื่องนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านก็เข้าใจ เมื่อสักครู่ ท่านได้กล่าวแล้วว่าท่านจะคอยปกป้องสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านเองก็ไม่ปกป้องเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ชัดเจน ส่วนเรื่องงาน ผมได้เข้าไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอธิบดีกรมอื่น ๆ และท่านรองอธิบดีทั้ง ๔ ท่าน ผมได้ฝากกรมปศุสัตว์ไว้กับทุกท่านแล้ว เพราะกรมปศุสัตว์มี การทำงานที่หลากหลายที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทำงานจะเหนื่อย การทำงานจะไม่เหมือนกรมอื่น ๆ ที่ทำงานหน้าเดียว ขอยกตัวอย่างเป็นบางกรม แต่ของกรมปศุสัตว์เราต้องทำงานในทุกเรื่อง โดยเราต้องทำใจ ตั้งแต่มารับราชการว่าเราจะต้องเผชิญกับเรื่องนี้ นี่คื้เรื่องแรกที่ผมอยากจะแจ้งให้กับทุกคนทราบ

เรื่องของการจัด Priority มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากการทำงานของกรมปศุสัตว์มี Variety สูง เพราะฉะนั้น ทุกท่าน ทุกตำแหน่ง จะต้องมีการจัด Priority ในการทำงาน ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ต้องมีการเรียงลำดับให้ถูกต้อง เพราะหากท่านเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องจะทำให้ท่านทำงานบางอย่างไม่สำเร็จ เรื่องนี้ถือว่าผมสอนน้อง ๆ ในการทำงาน

เรื่องของการติดตามงาน สั่งงานแล้วไม่ใช่สั่งเลยจะต้องมีการติดตามงาน ซึ่งผมทำแบบนี้มาตลอด ทุกท่านจะเห็นได้จากใน Line โดยถ้าผมไม่ดำเนินการอย่างนี้ในการปกป้องท่าน ผมคิดว่ากรมปศุสัตว์คงไม่สามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ ท่านรองอธิบดีทั้ง ๔ ท่านทราบดี เพราะมีการสร้างกลุ่ม Line ไว้สำหรับผู้บริหาร โดยไม่ว่จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่าง ๆ ผมก็แจ้งต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ท่านทราบ ท่านจึงทราบว่ากรมปศุสัตว์มีการทำงานอย่างไร เพราะฉะนั้นเวลาท่านไปพูดไม่ว่จะที่ไหน ท่านจะเห็นภาพของกรมปศุสัตว์อยู่ตลอด แต่ถ้าหากผมไม่เคยรายงาน หรือชี้แจงอะไรเลย ท่านคงไม่สามารถเห็นภาพการทำงานของกรมปศุสัตว์ได้ ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกวัน ไม่ว่จะทาง Line หรือเบอร์ส่วนตัว ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านที่มีต่อกรมปศุสัตว์เป็นอย่างมาก

งานของกรมปศุสัตว์มี variety สูง ในต่างจังหวัด ตำแหน่งปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ต่าง ๆ ถือว่าท่านเป็นด่านหน้าของกรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะปศุสัตว์อำเภอ ซึ่งกรมมีมากกว่า ๘๐๐ อำเภอ แต่มีคนลงสู่ตำแหน่งไม่ถึง ขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่พยายามจัดคนลงสู่ตำแหน่ง เนื่องจากติดเรื่องระเบียบ อาจจะดำเนินการล่าช้าบ้าง แต่ในยุคผมมีการจัดคนลงสู่ตำแหน่งมากที่สุด สามารถตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นขอให้ปศุสัตว์จังหวัดใช้คนให้ถูกที่ถูกทาง เพราะทุกคนที่เป็นบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทำงานได้ นึกถึงตอนรับราชการใหม่ ๆ เราก็ทำทุกอย่างเหมือนกัน สมัยนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะ เพราะฉะนั้นการเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องสำคัญ ต้องสอนสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ เพื่อจะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง เพราะว่าอย่างช้าที่สุดในการเป็นปศุสัตว์จังหวัดอีก ๒๐ ปี ก็จะเกษียณ จะเหลือแต่เป็นรุ่นน้อง ๆ ต้องมีการสร้างคนในรุ่น generation ต่อไป โดยภารกิจเริ่มแรกตั้งแต่ก่อตั้งกรมปศุสัตว์ขึ้นมาจนจะครบ ๘๐ ปี ในวันที่ ๕ พฤษภาคมนี้ คือ การป้องกัน ควบคุมโรค เมื่อสักครู่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พูดแล้ว ผมขอเน้นย้ำอีกว่า วันนี้ เมื่อ ๒ ปีก่อน เกิดโรค AHS ตามมาด้วย โรคล้มปัสกีน โรค ASF และที่ต้องเฝ้าระวังคือ โรค AI ผมขอเน้นย้ำว่า การป้องกันโรคเป็น emergency ขอให้ทุกท่านที่เป็นปศุสัตว์จังหวัด ไม่ว่าจะปศุสัตว์แพทย์ สัตวบาล ท่านต้องเข้าใจในเรื่องนี้ เรื่องของการควบคุม ป้องกันโรค ปศุสัตว์เขต คือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีเพื่อดูแลในเขตนั่น ๆ ขอให้ปศุสัตว์เขตช่วยติดตามงานในทุก ๆ เรื่องของกรมปศุสัตว์ให้เป็นรูปธรรม เพราะว่า ถ้าจะให้กรมปศุสัตว์ลงไปดูแลทั้งหมดคงจะยาก เพราะส่วนกลาง งานก็เยอะมากอยู่แล้ว จึงอยากให้ปศุสัตว์เขตดำเนินการ ยกตัวอย่างเรื่องที่ชัดเจนที่สุด ได้แก่ เรื่องที่ปศุสัตว์เขตร่วมกันทำงานในการเร่งเบิกจ่ายค่าชดเชยโรค ASF เมื่อปศุสัตว์เขตลงมือก็ได้ครบ เมื่อ ๒ วันที่ผ่านมา ถ้าไม่มีการเบิกจ่ายค่าชดเชยต้องมีเรื่องแน่นอน ถือเป็นผลงานของปศุสัตว์เขตทุกเขต ขอขอบคุณและขอชื่นชม ส่วนปศุสัตว์จังหวัด คืออธิบดีของจังหวัดนั้น ๆ ถ้ามีเรื่องในจังหวัดนั้น ท่านต้องรับผิดชอบงานในจังหวัด ผมก็เคยเป็นปศุสัตว์จังหวัดมาก่อน หลายท่านในที่นี้ก็เคยเป็นปศุสัตว์จังหวัดมาก่อน ทราบดีว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก เราเหมือนมีเจ้านาย ๒ คน คือ อธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้ว่าราชการจังหวัด ทำอย่างไรให้มัน Balance กัน มีหลาย ๆ จังหวัดทำได้ดี และบางจังหวัดก็มีปัญหา ผมไม่อยากเอ่ยชื่อจังหวัด บางจังหวัด ทางผู้ว่าฯ ก็บ่นมากับผม ท่านควรพิจารณาตัวเองว่าเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผู้ว่าฯ คนไหนไม่ชอบหรือครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดคือ ในเรื่องงาน emergency ของการป้องกันควบคุมโรค ท่านไม่ใช่ทำให้พัน ๆ ไป ท่านต้องคิดว่าเชื้อโรคเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้น หลาย ๆ คนที่คิดว่าเดี๋ยวมันก็จบ คิดแบบนี้ไม่ได้นะครับ ที่บอกว่างานของเราหนัก เป็น variety เพราะว่าเชื้อโรคเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่งานทางสังคม เพราะฉะนั้น การควบคุมป้องกันโรคที่ดี ท่านต้องรู้หลักในเรื่องของระบาดวิทยา ถ้าหากว่าท่านไม่ทราบ ท่านต้องศึกษาว่าเป็นอย่างไร เมื่อสักครู่ก่อนส่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอถ่ายทอดคำพูดท่านนะครับ ท่านบอกว่า “ผมได้ปกป้องกรมปศุสัตว์ให้ท่านแล้วนะ แต่สิ่งต่อไปหลังจากนี้ ทุกคนต้องช่วยกันทำเองนะ” ขอย้ำนะครับว่า “ท่านได้ปกป้องกรมปศุสัตว์ไว้แล้วนะ แต่สิ่งต่อไปนี่ท่านทำเองนะ” หมายความว่า หน้าที่ของแต่ละคน ในการป้องกันโรค ก็คือ ท่านต้องดูแลโดยละเอียด เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป ผมจะดูนะครับ โดยเฉพาะเรื่องโรค ASF ที่ท่านตั้งความหวังไว้ว่า เราจะดำเนินการควบคุมโรคให้สงบ เพราะผมต้องรายงานท่านทุกวัน ถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนที่ท่านไม่สามารถควบคุมโรคได้ โดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจ ผมคิดว่า ผมไม่อยากจะรับความเหนื่อยคนเดียว ผมขอเน้นย้ำว่า ตอนนี้ท่านก็ monitor อยู่แต่ละจังหวัดนะครับ ตอนนี้การประกาศเป็นเขตโรคระบาดต่าง ๆ การทำงานต่าง ๆ ก็สามารถทำงานได้โดยสะดวก คือ ในการสอบสวนโรคและดำเนินการต่าง ๆ เรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พูดในสภาแล้ว ท่านคงฟังอยู่ครับ ถ้าไม่ฟังก็ไปฟัง ที่มีการกล่าวหาว่า มีการเรียกร้องรับเงินในเรื่องของการดำเนินการ โบนัสต่าง ๆ เรื่องนี้ท่านพูดในสภาแล้วนะครับว่า ถ้ามีหลักฐานอะไรต่าง ๆ สามารถส่งไปที่ท่านได้ ท่านจะจัดการ ไม่มีใครสามารถปกป้องท่านได้ครับ เพราะฉะนั้น ท่านต้องรู้ว่าสมัยนี้ โลก Social ไม่สามารถปิดกั้นได้ ผมขอเน้นย้ำว่า น้อง ๆ ที่ยังอยู่ในราชการอีกนานหรือว่าอีกไม่นานก็ตาม ขอให้ท่านยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ เพราะว่าตรงนี้เวลาเราโดนโจมตีจะเสียทั้งกรม เรื่องจริงบ้าง เรื่องไม่จริงบ้าง ผมเคยพูดเสมอว่า “ถ้าเรื่องจริงขอให้ส่งมาจะดำเนินการ” ขอให้ท่านปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด คอยดูแลกำกับ

ลูกน้องตัวเอง รวมทั้ง ผอ.สำนัก/กอง ทุกคน ศูนย์ สถานี ด้วยว่า ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่อยากให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นกับกรมปศุสัตว์ เพราะว่าเราได้ทำดีมาโดยตลอด รางวัลที่เราได้รับต่าง ๆ ที่ผ่านมา เป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะว่ามีผลงาน เมื่อไม่กี่วันนี้ ผมกับท่านรองอธิบดีเศรษฐกิจเกียรติ กระจ่างวงศ์ ได้ไปรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี มา ๒ รางวัล ก็รู้สึกดีใจ ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวกับท่านรองอธิบดีเศรษฐกิจเกียรติ กระจ่างวงศ์ ว่า “กรมปศุสัตว์ได้รับหลายรางวัล” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ ก่อนหน้านั้นเราก็ได้รับรางวัลของ ก.พ.ร. แล้ว ปีนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมปศุสัตว์ได้คะแนนที่ดีขึ้น หวังว่าจะได้คะแนนที่สูงขึ้น ขอให้พวกเราช่วยกันทำ ส่วนเรื่องข่าวต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ ท่านโฆษกกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีโสภัญย์ ขวาลกุล ตั้งใจทำงานมาก ในการทำหน้าที่ตรงนี้ ขอสิ่งไว้เลยนะครับ เพราะผมเป็นคนใจร้อน เวลาจะทำข่าวหรืออะไรต่าง ๆ ท่านก็เห็น ไม่ใช่ข่าวว่าวันนี้ไปออกพรุ่งนี้ ต้องวันนี้เลยนะครับ คนที่ไม่ได้ทำงานตรงนี้ ท่านไม่ทราบหรอกครับ ขอเน้นย้ำว่า ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ถ้าท่านโฆษกขอข้อมูล ขอความร่วมมือ ท่านต้องให้ทันที ไม่อย่างนั้น ผมไม่ยอม เพราะว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรมปศุสัตว์ ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลมาทันที เราก็ไม่สามารถตอบโต้สังคมได้ทันที ไม่ว่าจะ IO ต่าง ๆ ที่ทำกันอยู่

เรื่องของงบประมาณ ตอนนี้นผมถือว่าเราได้โอนเรียบร้อยแล้ว พอสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จบไตรมาส ๒ ยังเหลืออีกครึ่งปีเท่านั้น เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกท่านไปตรวจสอบว่าอะไรที่ทำแล้วบ้าง หรือยังไม่ได้ทำ ให้เร่งดำเนินการ ไม่ต้องมาตามกันเป็นประจำ เพราะว่าท่านผู้อำนวยการกองคลัง จะเกษียณปีนี้เหมือนกัน ช่วงนี้ท่านก็ติดภารกิจงานศพของบิดา ขอให้ทุกท่านเร่งดำเนินการ เพราะไม่มีเวลาติดตามดูในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทุกท่านคอยตรวจสอบดูในเรื่องของการเบิกจ่าย

เรื่องจังหวัดอาจจะได้รับงบประมาณของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด เมื่อได้รับงบประมาณนั้นแล้ว หรือ บางทีก่อนที่จะโอนให้โครงการฯ ต้องให้กรมปศุสัตว์มาลงนามว่า ยอมรับครุภัณฑ์นั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งตรงนี้ ผมขอเน้นย้ำว่า โครงการของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ขอให้พวกเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าหากไม่ดี ก็จะเป็นปัญหากับกรมปศุสัตว์ต่อไป และต้องคิดว่า หากกรมรับมอบครุภัณฑ์มา จะมีค่าบำรุงรักษาที่กรมต้องรับผิดชอบอีกเท่าไร ท่านต้องคิดคำนวณด้วย มอบกองแผนงานให้ดูแลในส่วนนี้ ต่อไปอาจจะปัญหาในอนาคต ได้รับมอบครุภัณฑ์มาเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องรอบคอบในการดำเนินการ

งาน emergency เรื่องโรค จะต้องทำก่อน เป็น priority อันดับหนึ่ง ผมขอเน้นย้ำโดยเฉพาะ ท่านจะให้เห็นที่มีการอภิปรายในสภา เตรียมรับมือกับไข้หวัดนก (AI) เพราะฉะนั้น จังหวัดไหนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มอบรองอธิบดี ชัยวัฒน์ โยธคล และสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ดูแลในเรื่องนี้ สำหรับเรื่องไข้หวัดนก ผมไม่ยอม เนื่องจากเป็น priority ที่สำคัญที่สุดของกรมปศุสัตว์ และของประเทศ หากที่ไหนปล่อยปละละเลย เรายากที่จะปฏิเสธ ผมขอเน้นย้ำอีกครั้ง มอบปศุสัตว์เขตช่วยดูแลด้วย ถ้าสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ประสานไปคือเรื่องที่ท่านต้องรีบทำ เพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่เสี่ยง ปีนี้ OIE เดือนมาหลายครั้ง ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ยง บางครั้งผมตามด้วยตัวเอง ขอให้ปศุสัตว์เขตคอย monitor ในพื้นที่ของตัวเอง เรื่องอื่นให้เป็น priority รองลงมา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก กรมปศุสัตว์ต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ

โรคล้มปัสกีน กรมปศุสัตว์ได้จัดหาวัคซีนมาให้แล้ว จังหวัดไหนที่ยังเกิดโรคอยู่ ขอให้พิจารณาตัวเอง เนื่องจากกรม ได้ทำทุกอย่างแล้ว วัคซีนก็มีแล้ว จะเกิดปัญหาอะไรอีก เราต้องคอยดูทุกเรื่อง เพราะว่าการมาทำงานที่กรมปศุสัตว์ variety สูง ต้องทำใจ ในส่วนของ Rabies มีการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นประธาน พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่า ถึงจะมีคนตาย ๓ - ๔ คน ก็จริง แต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะฉะนั้น การดำเนินโครงการ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และต้องเอาใจใส่ ถ้าหากมีคนตายเพิ่มขึ้นเราก็จะกลับไปเหมือน ๔ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ขอให้จังหวัดจัด Bio security ด้วย

สำหรับเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย กรณี ASF ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้กล่าวในสภาแล้วว่า การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยจะหาอะไรที่จะให้อยู่ได้โดยไม่ให้เป็นโรค หลังจากมีการประชุมแล้ว กรมปศุสัตว์ต้องดำเนินการในเรื่องของการสรุปข้อมูล ท่านพูดชัดเจนว่าวัคซีนที่มีอยู่ คือวัคซีนปลอมทั้งนั้น ไม่ใช่ของจริง ฉะนั้นระบบ Bio security เท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ จะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกษตรกรเข้าใจ กลับมาเลี้ยงใหม่และปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ต้องดำเนินการ โดยมอบให้ ผชช.นพวรรณ บัวมีรูป ช่วยดำเนินการ เรื่องหลักการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) หรือเรื่องของ Guild Line ใหม่ ซึ่งตอนนี้ต้องดำเนินการ หลังจากที่กรมได้ทำไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ผ่านมาแล้ว ๓ ปี ต้องทำใหม่ ใครมีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องติดตาม

ภายในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ EU จะมาตรวจกรมปศุสัตว์ ในเรื่อง Animal Health Mission ขอให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เริ่มประชุมเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่างจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมด้วย เนื่องจาก EU จะลงตรวจในพื้นที่ด้วย Animal Health Mission เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับกรมปศุสัตว์ เนื่องจากไม่ได้ตรวจนานแล้ว จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมการไว้ด้วย โดยเฉพาะบางโรคที่ warning ไปแล้ว อย่าให้พลาด

สำหรับเรื่องการส่งเสริม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ได้กล่าวถึงกรมปศุสัตว์ว่า จะมีการผลิตสุกร ๓๐๐,๐๐๐ ตัว/เดือน ซึ่งไม่ทราบว่ามีใครไปสัญญากับท่านไว้ จึงขอให้ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลการสำรวจสุกรของกรมปศุสัตว์ได้มาจากจังหวัดและอำเภอ โดยมีกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วย ซึ่งได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบและ public เรียบร้อยแล้ว ในกรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ท่านละเอียดรอบคอบ ได้สั่งการให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้มีการ monitor ทุกเดือนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี อยากสั่งการปศุสัตว์จังหวัดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอข้อมูลเมื่อท่านสั่งอะไรแล้ว พอถึงเวลาท่านจะทวงทันที และถ้าไม่ได้ก็จะเป็นเรื่อง โดนมาแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ แต่ละท่านที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ได้ประสานแล้ว ให้ท่านเร่งดำเนินการช่วงแรกอาจจะเหนื่อยนิดนึง เพราะว่าตอนนี้เราต้องการตัวเลขที่มันชัดเจน เพื่อใช้ในการวางแผน จึงเป็นเรื่องของ priority เหมือนกัน ขอฝากปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ท่านอยู่ในพื้นที่ ท่านจะต้องมีข้อมูล ตอนนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องลงมาช่วยดูแล เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทุกเดือน ว่าให้ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ว่า ได้มีการประชุมครั้งหนึ่งแล้ว และจะต้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ คิดว่าก่อนสิ้นเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คงถาม ว่าที่ทำการสำรวจ ไปถึงไหนอย่างไร ประกอบกับไม่ได้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์หลายเดือนแล้ว วันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยกัน เพราะฉะนั้นงานต่าง ๆ ในช่วงนี้ สถานการณ์โควิด - ๑๙ ยังไม่มีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่น และอัตราการป่วยยังสูงอยู่ แต่อัตราการตายต่ำ ทิศทางตอนนี้ก็ต้องป้องกัน ซึ่งมันอาจจะยากต่อการทำงาน คืองานมันต้องเดินหน้า เพราะฉะนั้นงานต่าง ๆ ตอนนี้ ที่จะต้องมีการดำเนินงาน การจัดงานอะไรต่าง ๆ ก็ขอให้ใช้มาตรการที่เข้มงวด

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา) : กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานอีกหนึ่งชุด ซึ่งจะเร่งดำเนินการสอบและบรรจุลงไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า ได้บรรจุลงไปหลายตำแหน่งแล้ว เพราะจากที่ลงพื้นที่ก็เจอน้อง ๆ ต้องยอมรับว่าสัตวแพทย์ที่เป็นผู้หญิงตอนนี้มีเยอะ แต่ก็ต้องใช้งาน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) : กล่าวว่า เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการ ได้มีการประชุม ผ่าน Zoom หรือกันระหว่างกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าจะมีการ update ข้อมูลในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และขอเรียนปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ update ข้อมูลจากชุดข้อมูลที่เราสำรวจ ซึ่งสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ทำตั้งต้นเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยชุดข้อมูลนี้เป็นชุดที่นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้ว และก็เป็นข้อมูลที่เราใช้ Public ไปแล้ว เราจะใช้ข้อมูลชุดนี้ตั้งต้น และจะใช้รูปแบบการรายงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ Output ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานออกมา ณ วันที่ ๒๕ จะใช้นำเรียนผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกเดือน โดยสรุปคือตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนและนำเรียนผู้บริหารตามขั้นตอนต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านจต List อยู่แล้วว่าต้องดูเรื่องอะไรบ้าง อีกเรื่องคือเงินเหลือจ่าย นโยบายของผมตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งเงินเหลือจ่ายทุกบาททุกสตางค์ ท่านรองอธิบดีทั้ง ๔ ท่าน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองคลัง มีความยินดีที่จะให้กับทุกหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าทุกปีจะมีการโอนให้ตามที่มีเงินอยู่ และไม่ได้โอนให้ประเภทที่ว่าใช้ไม่ทันแล้วโปรดเข้าใจด้วยว่าเราให้ด้วยความเต็มใจ และให้ไปเร่งดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ผู้อำนวยการกองแผนงาน แจ้งไปใน Line แล้วว่าท่านต้องทำอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทำตามตามที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้ดำเนินการ หากท่านทำมาช้าเราก็ต้องมาจัดลำดับ ผู้อำนวยการกองแผนงาน จะรวบรวม ฉะนั้นจะมาบันทึกหลังไม่ได้ว่าทำไมของตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองทำมาช้า

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : ในส่วนของรายละเอียด ผมได้ลงไป Line แล้วและเดี๋ยวจะลงให้อีกครั้ง ส่วนข้อเสนอแนะ คือตามนโยบายของอธิบดีจะให้เป็นในลักษณะของการกระจาย เพราะฉะนั้นในรายการใหญ่มาก ๆ จะเข้าไปอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนรายการที่ใช้เงินไม่มาก ก็จะดำเนินการจัดสรร แต่ทั้งนี้ต้องมีความพร้อมในเรื่องของ Spec ปร.๔ ปร.๕ และสามารถดำเนินการได้ทันที

อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : อีกเรื่องเป็นเรื่องของส่วนกลาง แต่ต่างจังหวัดก็ฟังไว้ด้วยในเรื่องของงานหนังสือ คือตอนนี้ต้องเห็นใจอธิบดี รองอธิบดีแต่ละท่านมีงานเยอะ เฉพาะต้องไปชี้แจงที่รัฐสภา ก็หมดเวลาแล้ว จึงขอให้ ผอ.สำนัก/กอง และจังหวัดก็เหมือนกัน ถ้ามีหนังสือด่วนมา ขอร้องว่าท่านอย่ามัดมือชกอธิบดี เพราะบางทีมาด่วนที่สุดบนโต๊ะอธิบดี คือถ้ามีการอีกอันที่ไม่สามารถเซ็นต์ได้ทันที เพราะฉะนั้น ผอ.สำนัก/กองโปรดดูด้วย พุดมาหลายปีแล้ว มาด่วนที่ผมทุกที ตอนนี้ให้เลขานุการตามแล้ว ตรวจเช็คแล้วว่าไปเข้าอยู่ตรงไหน คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ เพราะว่ามันมีกรณีบางเรื่องที่เกิดขึ้น จะมาให้อธิบดีเป็นด่านสุดท้าย ผมไม่ยอมแล้วนะครับ เพราะว่ามันไม่ไหว เพราะเรามีภารกิจอย่างอื่นข้างนอกด้วย ท่านรองอธิบดีก็เหมือนกัน อันนี้พุดแทนท่านด้วยกรณีที่ว่าจริง ๆ มีเหตุผลความจำเป็น เชิญท่านถือหนังสือมาเลย ไม่ใช่ท่านส่งมาตามระบบแล้วท่านจะเอาด่วนแล้วอีกเรื่อง หนังสือที่เป็นหนังสือลับ ขอให้ลับตลอดสาย เพราะหลายๆ เรื่อง ไม่ใช่ที่กรมอย่างเดียว หนังสือไปที่กระทรวงเลขา ฯ ได้ทำหนังสือไปแล้ว บางครั้งกระทรวงให้ไปเอาหนังสือกลับ ปรากฏว่าทุกคนก็ตกใจวิ่งไปเอาหนังสือกลับโดยที่บางครั้งไปค้างอยู่ที่กระทรวงอยู่ ๒ เดือนแล้ว โดยไม่มีเหตุผล เพราะฉะนั้นสั่งการเลยว่า ต่อไปนี้หากกระทรวงบอกให้ไปเอาหนังสือกลับ ให้ทำบันทึกมาเลยว่าส่งกลับเพราะเรื่องอะไร ไม่ใช่ไปอยู่ ๒ เดือนแล้ว ให้ไปเอากลับหลาย ๆ เรื่อง ขอฟุดว่า ผมก็ไม่ว่ามันหลุดได้ยังไง ยกตัวอย่างเช่น หนังสือของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เรื่องของการนำเข้าสุกร ที่ไปกระทรวง ก็หลุดไปอยู่ที่สื่อมวลชนได้ ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้น หนังสือที่ sensitive ทุกอย่าง อย่าทำเหมือนเดิม ไม่เช่นนั้นเราก็จะตกเป็นจำเลยโดยใช้เหตุ มันแปลก จับมือใครดมไม่ได้ สิ่งที่มีความอ่อนไหวต่าง ๆ คนที่เป็น ผอ.สำนัก/กอง ต้องคิดด้วย ไม่เช่นนั้นถ้าเป็นอธิบดีคนอื่น ๆ คงตั้งกรรมการสอบไปแล้ว เพราะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

ผมต้องขอขอบคุณท่านปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมทุกคน ให้กำลังใจว่าการทำงานที่กรมปศุสัตว์ ต้องตั้งใจมาทำงาน กรมปศุสัตว์งานจะเยอะแบบนี้แหละครับ อย่าคิดว่าอธิบดีสรวีศ ฮานีโต มีงานเยอะเหลือเกิน ผมคิดว่าผมเกษียณไปข้างหน้างานอาจจะเยอะกว่านี้ได้ ยุคนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยุค Social ครองเมือง เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพ ผมก็ให้กำลังใจ ผมก็พยายามเป็นผู้ประสานงาน และผู้ monitor เป็นผู้ที่ถ่ายทอด ผมว่าผมเป็นทุกอย่างให้นะ แต่ถ้าท่านไม่บอกไม่กล่าวอะไร ผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้ เพราะฉะนั้นขอฝากว่าในเวลา ๗ เดือนที่เหลือ ผมจะตั้งใจ และอยากให้พวกเราผ่านพ้นไปด้วยกันทุกคน ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังเวลามีเรื่องมีราว เพราะว่าเวลามีหนังสือเรื่องพวกนี้มา ผมไม่สบายใจเลย ผมขอพูดปิดท้ายว่า ขอให้รู้จักสามัคคี ขอพูดคำนี้จนเกษียณ เพราะว่าถ้าไม่รู้จักคำนี้เรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่ ผมอยากให้สามัคคีกันเพราะว่าจริง ๆ แล้ว ทุกคนก็สวมหัวโชนกันทั้งนั้น อย่างผมอีก ๖-๗ เดือน ผมก็เป็นคนธรรมดาแล้ว ไม่ได้เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรู้จัก สามัคคีกัน เรื่องราวต่าง ๆ ผมเชื่อว่า ร้อยละ ๗๐ มาจากภายใน อีกร้อยละ ๓๐ มาจากคนภายนอก ขอเถอะครับว่าอะไรที่ให้อภัยกันได้ หรือเข้าไปคุยกันได้ จังหวัดก็เหมือนกัน ขอให้สามัคคีกัน เพราะว่าถ้าท่านไม่ครองใจลูกน้อง ท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมาก ท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักพอประมาณ รู้จักความพอดี อยากจะพูดเรื่องนี้ว่าบางครั้งเรื่องที่มาถึงกรม บางครั้งก็ไม่น่าเป็นเรื่องเป็นราวเลย ซึ่งก็เป็นได้ อยากให้ทุกคนรู้จัก สามัคคีกัน เรื่องพวกนี้ผมว่าทำกันได้ เวลาเกิดเรื่องเวลาผมจะต้องลงนาม ผมไม่สบายใจเลย แล้วก็ต้องไปทำบุญทุกครั้ง เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรา รู้จัก สามัคคี มีอะไรก็ปรึกษา ทำงานด้วยความถูกต้อง เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด อย่างที่ผมบอกว่าเป็นหัวโชนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการทำงานที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ก็จะอยู่ได้ ต้องขอบคุณทุกท่าน และก็ขอภัยด้วยที่วันนี้ต้องเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านด่วน พอดีผมเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาเยี่ยม แล้วท่านก็ตอบตกลงทันทีเพื่อมาให้กำลังใจพวกเรา ก็ฝากไว้ เพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกแล้วว่า ท่านได้ปกป้องกรมปศุสัตว์แล้ว ต่อไปท่านต้องทำกันเอาเอง ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอให้โชคดี และถ้ามีเวลาว่างก็จะไปเยี่ยมทุกท่าน ทุกเขตที่ไปได้ ก่อนจะเกษียณราชการ ขอขอบคุณครับ

กรมปศุสัตว์ กองแผนงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล

<http://planning.dld.go.th/th/>

โทร. ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒ , ๒๒๔๔